

NGAI KƠN RÃN XXIV – B

Chúa nhật XXIV - B

Bơta tởrlík mắt làng yal-bớto Kơnrãñ Jesu dê, neh lờh gớg tởng-pớnrớ tam ðòn lớgar Israel, gen tàng ngai do Kơnrãñ lúp bol jấ-tờn mbe bơta tởng-pớnrớ hỡ đớg.

Sự xuất hiện rao giảng của Đức Giêsu đã tạo nên luồng dư luận trong xã hội Do Thái, nên hôm nay Chúa dò hỏi các môn đệ dư luận ấy nói ra sao.

Đớg tus đớ tởng-pớnrớ lấ đớg tus jớnau đớg li gùng, cau do đớg bedo, cau ne đớg be ne, hỡ lấ ală jớnau đớg khấ-gớboh, ở jấ dùl gùng bớh-lấm kũp-bớklớn lới.

Nói tới dư luận là nói tới những lời nói đa chiều, người này nói thế này, người kia thế kia, đó là những lời nói tự do, không theo một luật lệ bó buộc nào hết.

Cau ðà gen đớg Kơnrãñ lấ Joan Baptista, cau ndai tai gen đớg lấ Elia, halấ dùl nă cau ala-bớ lớ Yàng dê.

Có người nói Chúa là Gioan Tẩy Giả, người khác nữa thì nói là Êlia, hay một vị ngôn sứ nào đó của Chúa.

Bơta tởng-pớnrớ lấ tởng-pớnrớ, gớ ở di lấ bơta ngắ ngồn.

Dư luận là dư luận, nó không phải là chân lý.

Bơta ngắ ngồn lấ dùl bơta kớri ndai, gớ ở di bớh kòn bớnus bớcếh, mớya bớh Yàng ai, gớ ở di bớh kớlới sớnsớng làng gắ, mớya bớh dờn dờp.

Chân lý là một vấn đề khác, nó không do con người bày vẽ, nhưng do Chúa ban cho, nó không hệ tại suy nghĩ mà biết, mà là do đón nhận.

Kòn-bớnus ở di lấ cau tởm bơta ngắ ngồn dê, làng kớñ đớg be lới gen đớg, mớya pal dờn dờp bơta ngắ ngồn tam bơta tởl-jớh gớ dê.

Con người không là chủ của chân lý, để rồi muốn nói gì thì nói, nhưng phải đón nhận chân lý trong sự toàn vẹn của nó.

Mớ Kơnrãñ krung lúp sắ tởm bol jấ-tờn bol đớg Khai lấ cau lới.

Và Chúa cũng hỏi chính các môn đệ họ nói Ngài là ai.

Jớnau hớ wớl di ngắ Petrô dê : “Kơnrãñ lấ Kristô.” Ở di bớh bơta jắk-chài is Petrô dê, mớya bớh Yàng ai Petrô in gắ.

Câu trả lời chính xác của Phêrô : “Thầy là Đức Kitô.” Không do tài năng riêng của Phêrô, nhưng do Thiên-Chúa thông tri cho Phêrô.

Ñchi gớlớh gếh cau pindờn, mớ krung gắm gếh gắl cau ở pindờn ?

Tại sao có người có đức tin, và còn có nhiều người không tin ?

Bơta pindờn lấ bơta khấ-gớboh nùs-nhóm pắh nă kòn-bớnus dê, dờn dờp halấ ở.

Đức tin là chuyện tự do lương tâm của từng người, đón nhận hay là không.

Mớya ớs gen rợgới đớs lăh : nùs nhóm lới bướn bưài, song-dớpă gen krung bướn đờp bớta pindờn bớh Yàng ai.

Nhưng thường thì có thể nói rằng : tâm hồn nào đơn sơ, chân thành thì cũng dễ đón nhận chân lý đức tin Thiên-Chúa ban cho.

Ai nùs-nhóm lới pớnhừ mớ blăc-pớrlôm gen ờ gớđờp mớ bớta ngăn ngồn bớta pindờn dề.

Còn tâm hồn tự phụ và gian dối thì không thích hợp với chân lý đức tin.

Đớs tus đớ bớta pindờn lăh đớs tus đớ bớta lùp jòi tằm tồh mớ tớl-jớh, behớ song rợgới lăm tus hớ bớta tốngklàs.

Nói tới đức tin là nói tới đòi hỏi chính xác và toàn vẹn, như vậy mới có thể dẫn tới ơn cứu độ.

Bớta pindờn bol jăt-dờn Kớnrăñ Jesu dề lăh bớta pindờn tam-toh mớ tớl-jớh, gen tàng dilăh he iăt bol khai bớto gen he sùm lờt đi gùng.

Đức tin của các môn đệ Chúa Giêsu là đức tin chính xác và toàn vẹn, nên nếu chúng ta nghe họ dạy dỗ thì chúng ta luôn đi đúng hướng.

Kớnrăñ Jesu Kristô nễh bớh Yàng Bập tus làng tốngklàs kòn-bớnus bớh tìs mớ bớh bớta chớt rài rài, gùng dà Khai lờt lăh kong chớt hớđăng Chikal mớ ngai pe kis wớl, Petrô neh gít pớnhăi lăi, mớya ờ hết gít pớnah tớnmở.

Chúa Giêsu Kitô đã từ Chúa Cha đến cứu chuộc nhân loại khỏi tội và sự chết đời đời. Đường lối Ngài đi là chịu chết trên Thánh giá và sống lại vào ngày thứ ba, Phêrô đã lãnh hội phần trước mà chưa biết phần sau.

Bớta ngăn ngồn lăh bớta bol he đờn đờp rớhời rớhời. Bớh jớnau rắc đăn mớ lùp bớsrăm, gen bớta pindờn he dề sớlơ ngai sớlơ lờh làng mớ jrô kớ rớlau tai.

Chân lý là điều chúng ta đón nhận từng bước. Nhờ lời cầu nguyện và học hỏi, đức tin chúng ta ngày càng rõ ràng và sâu xa hơn.

Bớta pindờn behớ rớp kis-gớs mớ ală broă lớh gớbớh-ndăc cau ndai. Gớ ờ chớt tớn be jớnau tam sră pớyoa Jakobe dề neh cớh.

Đức tin như thế sẽ sống động bằng những việc làm, nó không chết yếu như lời đã nói trong thư Giacôbê.